Manulife

Thong bao

Announcement

Cac Manulifer than mén,

Vé&i mong mudn nang cao chat lvong dich vu va mang dén trai nghiém t6t hon cho
khach hang, d6i ngli tw van va nhan vién, chidng tdi trdn trong thong bdo Van Phéng
BCS Dién Chau - tinh Nghé An d3 duoc di doi va tan trang &@ mot dia diém mai.

Vin phong mdi dugc thiét ké theo khong gian mé, rong rai dé lam viéc va duoc |13p
dat trang thiét bi hién dai d& mang lai trai nghiém hai long va hiéu qua hon cho ngudi
dung. Dy &n thay d&i van phong s& ho tro ching ta ap dung cach 1am viéc mdi, dong
thoi giup ching ta mang dén cdc giai phap tot hon mdi ngay cho tat cd moi nguoi.

Thoéng tin chi tiét vé van phong mdi nhu sau:

Pia chi van phong mai:
Tang 3, Toa nha Kim Van Than, Khai 4, Thi tran Dién Chau,
Huyén Dién Chau, Tinh Nghé An

Ngay bat dau hoat dong:
Th hai, ngay 16 thang 1 nam 2023

Thoi gian lam viéc:
8:30 sdng dén 5:30 chiéu (Th& Hai dén Thi Sau)

B Ll <

Xin gti |67 cdm on chan thanh dén bd phan ARME, IT, COS, L&C, BCS va mét sé BO
phan khac d3 nhiét tinh ho trg va phoi hop sudn sé dé hoan thanh vin phong.

Tran trong,
Hé théng Pai ly & Khéi Nghiép vu
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Dear Manulifers,

With a focus on enhancing the quality of service and providing an unsurpassed
experience for our customers, advisers and employees, we are delighted to announce
the relocation and refurbishment of our BCS Office in Dien Chau - Nghe An Province.

The new office features an open plan layout, more collaborative workspaces, and
modern equipment to deliver a more satisfying and effective user experience. It was
also designed to support our new ways of working, while empowering us to create
solutions that help everyone to live every day better.

Details of the new office are included below:

New Address:
Floor 3, Kim Van Than Building, Block 4, Dien Chau Town,
Dien Chau District, Nghe An Province

Effective date:
Monday, 16 January 2023
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Operating hours:
n 8:30am to 5:30pm (Monday to Friday)

We would like to express our appreciation to ARME, IT, COS, L&C, BCS and other
departments who collaborated and made this project a success.

Regards,

Agency Channel & Operations Department
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